
๑ 

(สําเนา) 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนากลาง 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒/ ๒๕๖๑      
วันพฤหัสบดีท่ี  ๓  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนากลาง (ช้ัน ๓)  
 

 
ผูมาประชุม 

๑. นายพรศักดิ์    ละโลงสูงเนิน  ประธานสภา อบต.นากลาง 
 ๒. นายชวง    บุตรดี   รองประธานสภา อบต.นากลาง 
 ๓. นางเฉลิมจิตต   ฮันสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี ๑ 

๔. นางฐิติภัค    กะการดี   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี ๑ 
 ๕. นายวชิระ    เขียววิจิตร  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี ๒ 

๖. นายปยวัฒน    เสง่ียมโคกกรวด  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี ๓ 
๗. นายสุริยา    ดวงสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี ๓ 

๘. นายยันต    วินิจนัยภาค  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี ๔ 
๙. นายวิวัฒน    ภูมิสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี ๔ 
๑๐. นายกิตติชัย  สุวรรณ   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี ๕ 

๑๑. นายถนอมศักดิ์   แดบสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี ๕ 
๑๒. นายวิภ ู   บัลลังค   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี ๗ 

๑๓. นางสาวบันหยัด   ชวงสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี ๗ 

  ๑๔. นายคลาย    ตวมสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี ๘ 
๑๕. นายอดิศร  ฮะสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี ๘ 

๑๖. นางสมควร   บังสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี ๙ 
๑๗. นายสามิตร   ศิริฤกษ   เลขานุการสภา อบต.นากลาง 
 

ผูไมมาประชุม 

๑. นายสมศักดิ์    พันเสนา   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี ๖ 
  

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายถ่ิน    เติบสูงเนิน  นายก อบต.นากลาง 
๒. นายระโหงษ  โกะสูงเนิน  รองนายก อบต.นากลาง 
๓. นางดาราพร  เติบสูงเนิน  รองนายก อบต.นากลาง 
๔. นายสมภาร    โดดสูงเนิน  เลขานุการนายก อบต. 
๕. นางเสาวนีย  ศรีพุทธรินทร  หัวหนาสํานักงานปลัด 
๖. นายมงคล  หกกระโทก  รองปลัด อบต.นากลาง 
๗. นายอํานาจ  บริบูรณ   นักวิชาการศึกษา 
๘. นางสาวณัฐยา  ขายกระโทก  ผูอํานวยการกองคลัง 
๙. นายศราวุธ  อยูชุมพล  นายชางโยธา 
๑๐. นายบุญยิ่ง  ครึนสันเทียะ  ผูอํานวยการโรงเรียนบานนากลาง 



๒ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลนากลางจุดธูปเทียนบูชา       

พระรัตนตรัยและกลาวเปดการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี ้
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๑.๑ ขอแจงตอท่ีประชุมวา นายสมศักดิ์  พันเสนา ส.อบต.หมู ๖  
(ประธานสภา อบต.นากลาง)  มีหนังสือลาปวยจริง อนุญาตใหลาปวยได 
ท่ีประชุมสภา ฯ - รับทราบ 
 ๑.๒ ขอแจงใหสมาชิกสภา อบต. ทุกคนท่ีเขาประชุมปดเสียง

โทรศัพทมือถือ หรือใหตั้งไวเปนระบบสั่น พรอมผูเขารวมประชุม
ในหองนี้ดวยเพ่ือมิใหรบกวนการประชุมสภา ฯ 

ท่ีประชุมสภา ฯ - รับทราบ 
 ๑.๓ เรื่องจากผูเขารวมประชุมตามลําดับ 
นายบุญยิ่ง  ครึนสันเทียะ - กระผมมีเรื่องขอแจงดังนี้ครับ 
(ผูอํานวยการโรงเรียนบานนากลาง) - จากการประชุมคณาจารยและกลุมเพ่ือนครู  จึงมีความเห็นวาเรา

จะสรางวัฒนธรรมองคกร โดยจะนํารอง ๔ โรงเรียนไปมุทิตาจิต 
เพ่ือการนันทนาการ โดยจะเดินทางไปเกาะสีชัง โดยทัวรคุณสบาย
ทัวร ระหวางวันท่ี ๗ - ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นี้  จึงมาขอเชิญชวน
และคาใชจายชําระดวยตนเอง โดยครูมีเกษียณ ๓ ทาน ท่ีโรงเรียน   
บานนากลาง จึงขอเชิญทานเขารวมกิจกรรมนี้ดวย หากสนใจ
ติดตอเบอร ๐๘๑ - ๗๙๐๘๒๓๖  

ท่ีประชุมสภา ฯ - รับทราบ 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ขอแจงวา ในระหวางวันท่ี ๑๑ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จะมีงาน 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)  กินเขาคํ่าของดีเมืองสูงเนิน ขอเชิญทานผูนําทุกภาคสวนและ

ผูเขารวมประชุมเขารวมงานดวยเพ่ือความสามัคคีในชุมชน 
นายมงคล  หกกระโทก - ในวันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พรุงนี้จะมีงานเลี้ยงเพลพระ 
(รองปลัด อบต.นากลาง)        ณ วัดหนองบอน 
 - ขอแจงการฉีดวัดซีนโรคพิษสุนัขบา จํานวน ๒๔๒ ตัว 
 - กรณีงานขยะและสิ่งแวดลอมขอท้ิงขยะของ อบต.นากลาง 

ปจจุบันลนตกคางไมมีท่ีท้ิงแลว จึงควรขุดเพ่ือฝงกลบขยะใหโดย
เรงดวน 

นายอํานาจ  บริบูรณ - ขอแจงการเบิกจายคาใชจายตามโครงการรําบวงสรวงทาน 
(นักวิชาการศึกษา)      ทาวสุรนารี  ป  ๒๕๖๑ เบิกจายเปนค าใชจ ายตามโครงการ 

๑๖,๒๐๐.-บาท และขอแจงการเบิกจายเปนคาใชจายตามโครงการ
ปฏิบัติธรรม ณ วัดหวยตะครอ เปนเงิน ๑๖,๒๐๐.-บาท เพ่ือเปน
คาใชจายในการสงเสริมศาสนาวัฒนธรรรม 

 
 
 
 



๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๒.๑ การประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑/ ๒๕๖๑  ครั้งท่ี ๑ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)             เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๑ (รายละเอียดปรากฏตาม

สําเนารายงานการประชุม)  ท่ีไดแจกจายใหสมาชิก อบต. ทุกทาน
แลวมีทานใดจะเสนอแกไข หรือไม  ถาไมมีขอมติสภา ฯ ทานใด
เห็นวารับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือ 

มติสภาฯ  - รับรองเปนเอกฉันท 
  - ไมรับรอง ไมมี 
  - งดออกเสียง ไมมี 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๒.๒ การประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑/ ๒๕๖๑  ครั้งท่ี ๒  
(ประธานสภา อบต.นากลาง)  เม่ือวันจันทรท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๑ (รายละเอียดปรากฏตามสําเนา)

ไดแจกจายใหสมาชิก อบต. ทุกทานแลว    มีทานใดจะเสนอแกไข
เพ่ิมเติมใด ๆ หรือไม  ถาไมมี ขอมติสภา ฯ ทานใดเห็นวาควร
รับรองโปรดยกมือ 

มติสภา ฯ  - รับรองมติเปนเอกฉันท 
  - ไมรับรอง ไมมี 
  - งดออกเสียง ไมมี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องกระทูถาม 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ไมมี - 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)  
ท่ีประชุมสภา ฯ  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จ 
       แลว 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๔.๑ เรื่อง ครุภัณฑเครื่องสูบน้ํา ปจจุบันอยูระหวางการกําหนด  
(ประธานสภา อบต.นากลาง)    วันในการตรวจสอบและสํารวจราคาและคุณลักษณะของครุภัณฑ

จะไดรายงานเปนระยะเม่ือคืบหนาตอไป 
ท่ีประชุมสภา ฯ  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม (พิจารณาดําเนินการ) 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๕.๑ ญัตติเรื่อง การพิจารณาและขออนุมัติในการรื้อถอน 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)             รั้วสํานักงาน อบต.นากลาง หลังเดิม เพ่ือการขยายผิวจราจรในการ

บริการสาธารณะใหแกประชาชนท่ัวไป โดยวัตถุประสงค ดังนี้ 
   ๑. เพ่ือเพ่ิมขยายผิวการจราจรในการบริการสาธารณะ 
   ๒. เพ่ือความสวยงามและลดอุบัติ เหตุทางทองถนน      

ใหประชาชน 
   ๓. เพ่ือเพ่ิมเติมพ้ืนผิวในการใชสอยและบริการประชาชน 

เชน การจอดรถในการมีใชจายในตลาดชุมชนของ อบต.นากลาง 
   ๔. เพ่ือเปนการหารายไดเชิงพาณิชยในการใหออกเชาเปน

รายไดของ อบต.นากลาง ไดมากข้ึน 
 



๔ 

นายถ่ิน  เติบสูงเนิน - ดวยมีการขยายตัวชุมชนและมีการเพ่ิมประชากรแฝงในตําบล 
(นายก อบต.นากลาง) มากข้ึนและการสัญจรมีปริมาณรถยนตขับข่ีในทองถนนมากข้ึน   

ทําใหผิวการจราจรไมสะดวกตอการใหการบริการประชาชน      
ท้ังพ้ืนท่ีบริเวณสํานักงาน อบต.นากลาง หลังเดิมและรั้ว อบต. เกา
และชํารุด ผุพังอยางมาก หากมีการปรับปรุงโดยการรื้อถอนรั้วเดิม
ออกไปจะเปนการขยายผิวถนนใหกวางข้ึนจากเดิม และเปนการ  
ลดอุบัติเหตุทองถนนดวย ท้ังนี้ก็เพ่ือเปนการบริการสาธารณะและ
ใหการบริการประชาชนสัญจรและใชประโยชนใหมากข้ึนดวย 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - กรณีการรื้อรั้ว อบต.นากลาง ท่ีชํารุดทรุดโทรมอยางมากเกรง 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)     จะสงผลอันตรายตอผูสัญจรทางถนนวาสมควรจะใหรื้อถอนออกไป

หรือไม เชิญสมาชิกสภาจะไดซักถามและอภิปรายตามลําดับ 
นางเฉลิมจิตต  ฮันสูงเนิน - ดิฉันเห็นวาสมควรใหสภา ฯ มีมติรื้อถอนเพราะวาเกาเกินกวา 
(สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑)     ท่ีจะซอมแซมปูนกําแพงก็ผุพังปลอยไวก็จะเสื่อมโทรมลงไปอีกควร

รื้อถอนไป 
นายยันต  วินิจนัยภาค - กระผมสนับสนุนใหรื้อรั้ว อบต. จะไดโลง ๆ และควรเพ่ิมเติมโดย 
(สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๔) การทํารั้วใหมท่ีมีความแข็งแรงม่ันคงดี ๆ ไปเลย และบริเวณ

ดังกลาวนั้นควรมีการกอสรางวางทอระบายน้ํา เพ่ือมิใหน้ําขังและ
ใหระบายน้ําลงไปคลองธรรมชาติ เชน น้ําไหลลงสะพานไดสะดวก 
เปนตน 

นายปยวัฒน  เสง่ียมโคกกรวด - กระผมเห็นวาควรรื้อรั้วออกไดเพราะเกาและไมสวยงามเปนสนิม 
(สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๓) ชํารุดและโทรมมาก 
นายชวง  บุตรดี  - กระผมอยากจะเสนอขอใหนายก อบต. ตั้งงบประมาณเพ่ือ 
(รองประธานสภา อบต.นากลาง) ปรับปรุงหรือทําใหดูดีสวยงามเปนระเบียบเรียบรอย ไมใชปลอย   

ไวอยางนั้น ถาจะรื้อก็ตองมีงบประมาณดวย ฝากนายก อบต.   
และขอฝากโบสถสันติราง หมู ๖ ถามีโอกาสอยากฝากเรื่องการ
กอสรางรั้วใหสวยงามดวย 

นายกิตติชัย  สุวรรณ - ถารื้อออกทําเปนลานกวาง ๆ และโยกยายเสาไฟฟาออกไปจะได 
(สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๕) ลานกวาง และอาจขยายผิวจราจรถนนบริเวณยาโมใหกวางขวาง

ข้ึนชาวบานจะไดสะดวกมากข้ึน 
  - ฝากเรื่องบริเวณตลาดชุมชนควรตรวจสอบดูและเรื่องจุดท้ิงขยะ  

มีขยะเหม็น ควรนําถังขยะไวในท่ีเหมาะสมดวย 
นางฐิติภัค  กะการดี - ตลาดชุมชนบริเวณดานหนาตลาดชุมชนควรยายศาลาออกไป 
(สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑)    ท่ีใหม  และดิฉันไดรองทุกขมาแลวพรอมกับชาวบานผูขายวาควร 

จะขยายผิวจราจรโดยเทคอนกรีต  เพ่ือใหผูจับจายซ้ือของท่ีตลาด  
มีพ้ืนท่ีใชสอยมากข้ึน 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - เรื่อง การรื้อถอนรั้วสํานักงาน อบต. หลังเดิม มีทานสมาชิกสภา 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)   อบต. ทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม ถาไมมีกระผมขอมติวาทานใด

เห็นควรวาใหรื้อรั้วสํานักงาน อบต.นากลาง หลังเดิมออกไปได 
โปรดยกมือ 

 



๕ 

มติสภา ฯ  - มติเปนเอกฉันทใหรื้อได (สภา ฯ มีมติอนุมัติ ฯ) 
  - ไมใหรื้อ ไมมีเสียง 
  - งดออกเสียง ไมมี 
   

ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๖.๑ เรื่อง ขอชี้แจงโครงการกอสรางถนนคอนกรีตสายบาน 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)         นากลางทางหลวงหมายเลข ๒ เชื่อมตําบลหนองตะไก ระยะท่ี ๒ 

จากบริษัททิปโก มาถึงหนาหอพักพูลสิน ราคากลาง ๔.๙ ลานบาท 
อยูในระหวางการจัดซ้ือจัดจาง หากไดผูเขาเปนคูสัญญากับ อบต.
นากลาง จะไดแจงทานสมาชิกในคราวถัดไป 

  ๖.๒ เรื่อง ความคืบหนาการจัดทําซุมเฉลิมพระเกียรติ ฯ ราคา
กลาง ๑ .๔๒ ลานบาท ป จจุบันอยู ในระหวางการประสาน         
ขอสถานท่ีกอสรางจากภาคเอกชน 

  ๖.๓ เรื่อง การขอเชิญทานสมาชิก อบต. ในฐานะผูนําทองถ่ินเขา
รวมงานระหวางวันท่ี ๑๑ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในงานกินเขา
คํ่าของดีเมืองสูงเนิน ป ๒๕๖๑ 

  ๖.๔ เรื่อง การศึกษาดูงานโรงกําจัดขยะมูลฝอยเพ่ือการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมท่ีโรงกําจัดขยะหนองแขม กรุงเทพ กําหนดประมาณ
ปลายเดือนพฤษภาคม วัน เวลา จะไดแจงอีกครั้งหนึ่ง การศึกษา   
ดูงานการกําจัดขยะมูลฝอยใหถูกหลักวิชาการและเปนการกําจัด   
ท่ีไมมีมลภาวะ และอนุรักษสิ่งแวดลอมเพ่ือเปนการใหประชาชน   
มีสวนรวมและสรางความเขาใจใหแกประชาชนดวย 

   กระผมเห็นวาเวลาการประชุมลวงเลยมามากแลวและ
ขณะนี้ก็หมดระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ แลว กระผมขอหารือ  
ตอท่ีประชุมสภา ฯ วา เรื่องท่ีตองแจงอ่ืน ๆ ใหยกยอดไปหารือ
คราวหนา สภา ฯ เห็นวาอยางไร 

ท่ีประชุมสภา ฯ  - เห็นควรยกไปหารือและวากลาวกันในคราวหนาของการประชุม
นัดถัดไป 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ขณะนี้หมดระเบียบวาระการประชุม ฯ กระผมขอเลิกประชุม  
(ประธานสภา อบต.นากลาง)  ๑๓.๐๐ น. 
 

  เลิกประชุม  เวลา  ๑๓.๐๐ น. 
 
 
 

     (ลงชื่อ)    ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
  (นายสามิตร   ศิริฤกษ) 

  เลขานุการสภา อบต.นากลาง 
  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 

 
 
 



๖ 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนากลาง  ไดตรวจรายงานการประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒/ ๒๕๖๑  วันท่ี ๓ พฤษภาคม 2๕๖๑ เรียบรอย
แลวเห็นวาถูกตอง  
 
 
 
 

           (ลงชื่อ)          ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                          (นายคลาย  ตวมสูงเนิน) 
 

 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 

                                          (นายวชิระ  เขียววิจิตร) 
 
 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 

                                          (นายยันต  วินิจนัยภาค) 
 
 
สภาองคการบริหารสวนตําบลนากลางไดมีมติรับรองแลวในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนากลาง  
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒/ ๒๕๖๑  วันท่ี ๓ พฤษภาคม  2๕๖๑  แลว ในคราวประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลนากลาง  สมัย................................................ เม่ือวันท่ี..........เดือน...................................พ.ศ. 25๖๑ 
เวลา................น. ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนากลาง   (ชั้น ๓) 
 
 
 

(ลงชื่อ)    ประธานสภา อบต.นากลาง 
                  (นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน) 

     
 
 
 

 


